



Số 20 | Tháng 11, 2024

Kính gửi Quý Nhà đầu tư,

VPBank trân trọng gửi tới Quý Nhà đầu tư Bản tin IR số 20, tháng 11.2024 cập nhật tình hình hoạt động của ngân hàng.

## CÁC HOẠT ĐỘNG NỔI BẬT

### VPBank giữ vững vị trí Top 20 doanh nghiệp có điểm ESG cao nhất trong rổ chỉ số VNSI

Trong kỳ đánh giá phát triển bền vững mới nhất của Sở giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HSX), VPBank lần thứ 6 liên tiếp lọt Top 20 doanh nghiệp có điểm số Môi trường, Xã hội và Quản trị (ESG) cao nhất và Top 5 cổ phiếu có vốn hóa lớn nhất thị trường trong năm 2024 trong rổ Chỉ số Phát triển Bền vững (VNSI). Điều này khẳng định những nỗ lực không ngừng nghỉ nhằm kiến tạo một hệ sinh thái phát triển bền vững và toàn diện của VPBank.

### VPBank lọt Top 10 thương hiệu giá trị nhất Việt Nam 2024

Giá trị thương hiệu của Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) năm 2024 tăng gần 6% so với năm 2023, đạt 1,35 tỷ USD, theo đó, thứ hạng của VPBank đã cải thiện so với năm 2023. Đồng thời, VPBank cũng nằm trong Top 6 ngân hàng có giá trị thương hiệu mạnh nhất trên thị trường, tiếp tục khẳng định vị thế của VPBank trên thị trường quốc tế, sánh vai cùng nhiều tổ chức tài chính tên tuổi trong khu vực.

### VPBank ký gói vay 150 triệu USD tài trợ dự án năng lượng sạch với JBIC

Ngày 9/10, VPBank và Ngân hàng Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JBIC) đã ký kết hợp đồng tín dụng 150 triệu USD, nhằm tài trợ cho các dự án năng lượng tái tạo và truyền tải điện tại Việt Nam, góp phần hiện thực hóa mục tiêu quốc gia giảm phát thải ròng bằng 0 tới năm 2050.

Hợp tác giữa VPBank và JBIC là cột mốc quan trọng tiếp tục khẳng định sự tin tưởng của các định chế tài chính quốc tế đối với hoạt động của các ngân hàng nội nói chung và của VPBank nói riêng. Bên cạnh đó, cái bắt tay của hai tổ chức tài chính còn góp phần củng cố mối quan hệ bền chặt giữa Việt Nam và Nhật Bản trong nhiều lĩnh vực trải dài từ kinh tế, tài chính, đầu tư, công nghiệp...



### **VPBank hợp tác cùng LOTTE C&F cung cấp giải pháp tài chính cho khách hàng mua trước trả sau**

Vào cuối tháng 9, VPBank và Công ty TNHH Lotte C&F Việt Nam đã ký kết thỏa thuận hợp tác phát triển và quản lý thẻ đồng thương hiệu và dịch vụ mua trước trả sau (BNPL), đáp ứng nhu cầu khách hàng LOTTE. Theo đó, VPBank sẽ cung cấp giải pháp tài chính toàn diện mang đến nguồn lực ổn định giúp các doanh nghiệp thuộc hệ sinh thái của LOTTE tại Việt Nam hoàn thành mục tiêu chiến lược. LOTTE C&F sẽ kết nối, hỗ trợ quảng bá sản phẩm dịch vụ tài chính của VPBank đối với các công ty thành viên của LOTTE tại Việt Nam giúp nhà băng mở rộng mạng lưới hoạt động, thúc đẩy quy mô gia tăng thị phần trong phân khúc khách hàng FDI.

### **VPBank Hanoi International Marathon 2024: Điểm chạm cảm xúc và sáng tạo**

Vào trung tuần tháng 10 vừa qua, giải VPBank Hanoi International Marathon 2024 (VPIM 2024) đã khởi tranh với hơn 11,000 vận động viên tham gia, nhân dịp kỷ niệm 70 năm ngày giải phóng Thủ đô và 5 năm Hà Nội gia nhập mạng lưới các thành phố sáng tạo UNESCO. VPIM 2024 không chỉ giúp lan tỏa mạnh mẽ hình ảnh Hà Nội "Văn hiến - Văn minh - Hiện đại" mà còn là một nét đặc sắc tạo nên văn hoá doanh nghiệp tại VPBank. Điểm đặc biệt trong mùa giải năm nay là sự giao thoa giữa "Giao lộ sáng tạo" và VPIM 2024 - một sáng kiến mới mẻ và tuyệt vời khi tinh thần thể thao thăng hoa cùng nghệ thuật. Tiếp tục thấm đẫm tinh thần Hà Nội Vibes, gắn liền với các giá trị sáng tạo và những dấu ấn tinh hoa, VPIM 2024 sẽ là khởi đầu bùng nổ cho Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội vào tháng 11 tới, mang đến nguồn cảm hứng cho sáng tạo xã hội cũng như khẳng định vị thế Hà Nội là nhạc trưởng sáng tạo của Việt Nam.

Hơn nữa, VPIM là một giải chạy phi lợi nhuận. Sau 2 mùa VPIM, Ban Tổ chức đã dành ra hơn 600 triệu đồng để chung tay cùng các hoạt động an sinh xã hội ý nghĩa. Với sự đóng góp này, mỗi bước chân runner trên những cung đường chạy đã trở thành những bước nâng đỡ các em nhỏ ở các vùng khó khăn vui đến trường thông qua chương trình "Cặp lá yêu thương" Đây là một trong những nỗ lực nhằm hiện thực hóa sứ mệnh kiến tạo thịnh vượng, đặc biệt là thịnh vượng cộng đồng bằng những chiến lược và hành động cụ thể của VPBank.

# HANOI VIBES



## THÔNG TIN TÀI CHÍNH

### Ngành ngân hàng

Trong 9 tháng đầu năm 2024, nền kinh tế Việt Nam tăng trưởng GDP 6.8%, vượt dự báo quốc tế, nhờ vào sự đóng góp mạnh mẽ từ công nghiệp và dịch vụ. Tuy nhiên, phục hồi chưa đồng đều giữa các ngành, đặc biệt là du lịch, đầu tư công và bất động sản. Chính phủ đã triển khai các chính sách hỗ trợ như giảm, hoãn thuế và hỗ trợ doanh nghiệp khôi phục sản xuất, đặc biệt sau thiệt hại do cơn bão Yagi.

Với ngành ngân hàng, tăng trưởng tín dụng trong 9 tháng đầu năm đạt 8.5%, đà tăng thấp do nhu cầu tiêu dùng vẫn chưa phục hồi mạnh mẽ. Toàn ngành cũng đối mặt với những thách thức như nợ xấu gia tăng và thị trường BĐS chưa hoàn toàn phục hồi, sản xuất kinh doanh vẫn gặp nhiều khó khăn. Trong bối cảnh đó, NHNN đã chủ động triển khai các giải pháp đồng bộ, tạo điều kiện cho doanh nghiệp và người dân tiếp cận vốn vay, hỗ trợ phục hồi sản xuất, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, đồng thời đảm bảo ổn định kinh tế, kiểm soát lạm phát và bảo vệ sự an toàn của hệ thống.

### VPBank

#### Duy trì đà tăng

Kết thúc 9 tháng đầu năm, lợi nhuận trước thuế hợp nhất của VPBank đạt gần 13.9 nghìn tỷ đồng, tăng hơn 67% so với cùng kỳ năm 2023, trong đó ngân hàng mẹ đóng góp hơn 13 nghìn tỷ đồng. Thu nhập hoạt động hợp nhất tăng gần 23% trong 9 tháng, đạt hơn 44.6 nghìn tỷ đồng.

Tại cuối quý 3, dư nợ tín dụng của ngân hàng riêng lẻ đạt hơn 581 nghìn tỷ đồng, tăng hơn 10% so với đầu năm và cao hơn trung bình ngành. Tín dụng được giải ngân vào

Các tỷ lệ an toàn thanh khoản như tỷ lệ LDR (82.3%), tỷ lệ nguồn vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn (24.6%) đều ở mức tốt so quy định của NHNN. Tỷ lệ an toàn vốn (CAR) của ngân hàng hợp nhất đạt 15.7%, tiếp tục dẫn đầu toàn ngành, tạo nền tảng tăng trưởng mạnh mẽ trong thời gian tới.

#### Tối ưu cơ hội, tận dụng thế mạnh

đa dạng phân khúc và ngành nghề trong nền kinh tế, với các sản phẩm chủ lực như cho vay mua ô tô, thẻ tín dụng.

Song hành cùng tăng trưởng tín dụng của ngân hàng mẹ, tín dụng cốt lõi từ phân khúc tài chính tiêu dùng FE Credit tiếp tục duy trì đà tăng trưởng so với cuối năm, với doanh số giải ngân 9 tháng năm 2024 đạt mốc tương đương cả năm 2023, cho thấy nhu cầu chi tiêu của khách hàng đang dần quay trở lại.

### Hoạt động an toàn, hiệu quả

Huy động khách hàng và giấy tờ có giá của VPBank được điều tiết phù hợp với mức tăng trưởng tín dụng, nâng cao hiệu quả bảng cân đối. Chi phí vốn của ngân hàng riêng lẻ tiếp tục được tối ưu ở mức 4.1% trong Quý 3 và giảm hơn 2% so với cả năm 2023.

Với tầm nhìn rộng mở, trong quý 3 vừa qua, VPBank chính thức khai trương chi nhánh flagship đầu tiên tại Thành phố Hồ Chí Minh, trở thành người mở đường cho xu hướng ngân hàng tương lai tại Việt Nam trong kỷ nguyên số hoá và hậu thuẫn ngân hàng trên con đường chinh phục thị trường quốc tế.

Chiến lược đầu tư vào mô hình chi nhánh mới với chuỗi tiện ích, công nghệ, và dịch vụ chuẩn quốc tế của VPBank hướng đến đáp ứng nhu cầu đa dạng, nâng tầm trải nghiệm, giữ chân khách hàng hiện tại và thu hút khách hàng mới. Nắm bắt làn sóng FDI vào Việt Nam và tối ưu mối quan hệ hợp tác với đối tác chiến lược SMBC, VPBank đã tiến hành mở rộng sang phân khúc khách hàng doanh nghiệp lớn, tập đoàn đa quốc gia và FDI. Sau gần 2 năm, VPBank đã thu hút hơn 500 doanh nghiệp FDI cùng với quy mô nhân sự hùng hậu của các doanh nghiệp này cũng có thể trở thành khách hàng cá nhân tiềm năng trong tương lai.

*Các phân tích chi tiết về kết quả hoạt động của VPBank được cập nhật định kỳ trên website VPBank ([Chi tiết](#))*

## BÁO CÁO PHÂN TÍCH VỀ VPBANK

### SSI – 08.11.2024

**Giá mục tiêu: 23,400 VND**

**Upside: 21.9%**

“Lợi nhuận hợp nhất vượt kì vọng”

### HSC – 31.10.2024

**Giá mục tiêu: 23,000 VND**

**Upside: 19.8%**

“Chất lượng tài sản cải thiện”

### VNDirect – 30.10.2024

**Giá mục tiêu: 23,800 VND**

**Upside: 24.0%**

“NIM mở rộng và tăng thu hồi nợ thúc đẩy doanh thu tăng trưởng”

### PHS – 01.10.2024

**Giá mục tiêu: 24,600 VND**

**Upside: 28.1%**

“Tăng trưởng tín dụng tích cực và duy trì vị trí số 1 về NIM”.

### Maybank – 07.11.2024

**Giá mục tiêu: 23,300 VND**

**Upside: 21.4%**

“Từng bước phát huy thế mạnh nền tảng vốn”

### Yuanta – 30.10.2024

**Giá mục tiêu: 23,610 VND**

**Upside: 23.0%**

“Kết quả kinh doanh tích cực với mức định giá hấp dẫn”

### JSE – 08.10.2024

**Giá mục tiêu: 23,900 VND**

**Upside: 24.5%**

“FE Credit đang có sự phục hồi mạnh mẽ”

\*Lưu ý: Mức Upside so với thị giá cổ phiếu ngày 11.11.2024

Các báo cáo phân tích về VPBank được cập nhật định kỳ trên website VPBank ([Chi tiết](#))

---

Phòng Quan Hệ Nhà Đầu Tư VPBank

Địa chỉ: Tầng 15, toà nhà VPBank, 89 Láng Hạ, Hà Nội.

Email: [ir@vpbank.com.vn](mailto:ir@vpbank.com.vn)

Website: <https://www.vpbank.com.vn/quan-he-nha-dau-tu>

Event: <https://irevents.vpbank.com.vn/>

---



 **VPBank**

Bản tin dành cho Nhà đầu tư

---